

สพฐ.ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ในสัปดาห์วันครู  
11-17 มกราคม 2559

นำเสนอเมื่อ : 28 ธ.ค. 2558

# ถ้วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/วศ๕๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ เพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศล ตลอดจน ดำรงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ซึ่งได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ เป็นต้นมา นั้น

กิจกรรมหลักที่สำคัญในวันครู ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การคารวะครูอาวุโส ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ทำนองสรภัญญะ การนำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูอาวุโสในประจำการ การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคารวะครูและร่วมงานวันครู เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๐ นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่สำคัญข้างต้นด้วย เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการจัดงานที่สถานศึกษา ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันครูร่วมกัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดงานวันครู แต่แรกเริ่ม ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ควรดัดกิจกรรมสันตนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู

๒. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี ๒๕๕๙ เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู

๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ

/ ๔. ให้สถานศึกษา ...

๔. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผลการปฏิบัติดังกล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๑๐ วันหลังการจัดกิจกรรมวันครูแล้วเสร็จ พร้อมส่งสำเนารายงานผลข้างต้นไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อรวบรวมเสนอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๓๔

โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๐๕๐๓

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)